

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *10221* /UBND-NC

Hưng Yên, ngày 11 tháng 6 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19
trong các cơ sở Công giáo

Kính gửi: Tòa Giám mục: Thái Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước trong đó xuất hiện nhiều ca bệnh trong khu cách ly và ngoài cộng đồng. Nguy cơ dịch bệnh lây lan cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hưng Yên luôn thường trực. Ở một số địa phương của tỉnh Hưng Yên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (một số xã, phường thuộc các huyện: Phù Cừ, Khoái Châu, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào) đến nay đã kết thúc khoanh vùng cách ly phòng, chống dịch Covid-19; góp phần quan trọng trong những kết quả trên có sự giúp đỡ, hỗ trợ, nghiêm túc triển khai thực hiện, chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các Giáo xứ, họ giáo, Chức sắc, chức việc, nhà tu hành và giáo dân đang sinh hoạt, hoạt động tôn giáo (thuộc 4 Tòa Giám mục: Thái Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị quý Tòa Giám mục: Thái Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các Giáo xứ, họ giáo, Chức sắc, chức việc, nhà tu hành và giáo dân (thuộc phạm vi quản lý) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:

1. Nghiêm túc, tự giác và tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, quy định của chính quyền địa phương các cấp và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Cập nhật thông tin, tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và thông tin tới Chức sắc, chức việc, giáo dân từ các nguồn tin chính thống.

2. Tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến các Giáo xứ, họ giáo, các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung (gọi tắt là cơ sở, điểm nhóm) nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế online trên tokhaiyte.vn, đặc biệt đối với những người liên quan

đến nhóm “Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng” tại Thành phố Hồ Chí Minh, những người từ tỉnh ngoài trở về Hưng Yên. Đối với các cơ sở, điểm nhóm có người nghi nhiễm, cần phối hợp với chính quyền địa phương để truy vết dịch tễ, khai báo lịch trình di chuyển, thực hiện cách ly theo quy định. Yêu cầu Chức sắc, chức việc, nhà tu hành và giáo dân không tiếp tay cho các hoạt động đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; kịp thời thông báo cho chính quyền về các trường hợp nghi nhiễm dịch hoặc đi về từ vùng có dịch.

3. Chỉ đạo các Giáo xứ, họ giáo, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, chức sắc, Chức việc, nhà tu hành và giáo dân (thuộc phạm vi quản lý): Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Đối với các hoạt động tôn giáo thực sự cần thiết, bắt buộc phải tổ chức thì tổ chức nội bộ và hạn chế tối đa số lượng người tham gia, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (*khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, khai báo y tế, không tập trung*) trong suốt quá trình hoạt động diễn ra.

4. Phát huy tinh thần nhân văn, bác ái, đồng hành với chính quyền các cấp huy động các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động từ thiện nhân đạo đảm bảo an sinh xã hội địa phương; ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên rất mong nhận được sự phối hợp của các quý Tòa Giám mục: Thái Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vì sức khỏe của Nhân dân và cộng đồng. /*AB*

Nơi nhận: *pv*

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNC^T. *pv*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Hưng